
-1- 

-ร่าง-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ 

วันที่ ๑๐ เดือนเมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ๑ มหาวิทยาลัยพะเยา 

************************ 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล) 
๒.   รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน     กรรมการ 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  จำปาทอง) 
๓.   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพความเป็นเลิศและความเป็นสากล   กรรมการ 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ) 
๔.   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นวัตกรรม และคุณภาพหลักสูตร    กรรมการ 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ)  
๕.   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและนิสิตสัมพันธ์     กรรมการ 
      (ดร.พัชรินทร์ ตั้งชัยสุริยา)  
๖.   ประธานหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาชีววิทยา     กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุจิรา ทาตัน) 
๗.   ประธานหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต์    กรรมการ 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รักสกุล  แก่นเรณู)  
๘.   ประธานหลักสูตร วท.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา กรรมการ 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ) 
๙.   ประธานหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตร์     กรรมการ 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.อัยเรศ  เอ่ียมพันธ์) 
๑๐. ประธานหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีววิทยา     กรรมการ 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บุญช่วง บุญสุข) 
๑๑. ประธานหลักสูตรวท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา กรรมการ 

(ดร.พิเชษฐ์  ชัยเลิศ)  
๑๒. ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์     กรรมการ 
       (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ขำพ่ึงสน) 

๑๓. ประธาน.... 
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๑๓. ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี      กรรมการ 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บัลวี  ยศน้อย) 
๑๔. ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา     กรรมการ 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  สืบแสน)  
๑๕. ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์     กรรมการ 
      (ดร.สัมฤทธิ์  อุ่นอ้าย) 
๑๖. ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสถิติประยุกต์และการจัดการข้อมูล  กรรมการ 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  ยศบุญเรือง)  
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มณินทร รักษ์บำรุง     กรรมการ 
๑๘. นางภัทรภรณ์  ผลด ี        เลขานุการ 
๑๙.  นางสาวพฤกษา พันธ์ปัญญา       ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก ประธานหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพัฒน์  ลาพินี  ประธานหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเคมีประยุกต์   
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ตามประดิษฐ์ ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและ 

การกีฬา  
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์  กรรมการ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์  กลิ่นบำรุง กรรมการ 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  
๑.   ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์   ผู้ช่วยฝ่ายบริการวิชาการ 
๒.   นายศุภชัย  ผลศุภรักษ์   รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป 
๓.   นางสาวสุดารัตน์ แซ่จ๋าว   รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ 
๔.   นางสาวสุพิชฌาย์  น้อยคำ   หัวหน้างานปฎิบัติการ 
 
เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่  ๑.... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑.๑  ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ 
   รางวัลอาจารย์วิทยาศาสตร์ดีเด่น บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่น 
มหาวิทยาลัยในเครือเทางาม ประจำปี ๒๕๖๗  เข้ารับรางวัลในงานวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๑๕  ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 
    - รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ ได้รับรางวัล อาจารย์วิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับดีเด่น 
       - นางสาวสุดารัตน์ แซ่จ๋าว ได้รับรางวัล บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาศาสตร์ดีเด่น ด้านบริหารจัดการ ระดับ
ดีเด่น 
       - ดร.กันตา แสงวิจิตร ได้รับรางวัล บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาศาสตร์ดีเด่น ด้านห้องปฏิบัติการ ระดับดีเด่น 
       - นางสาวสกุลรัตน์ เรือนมูล นิสิตบัณฑิตศึกษา ได้รับรางวัล นิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับดีมาก  
   ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
   - รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  ช่อลำเจียก บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อนุสาขาวิชาการหาค่าเหมาะสมที่สุด ตามมติที ่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการพิจารณานำความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง 
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ยศบุญเรือง บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
  ๑.๑.๒ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ หัวข้อ Bioscience and 
Bioinnovation for sustainability and forensic science  2024 (BBFS2024) ในระหว่างว ันที ่ ๖-๗ มิถ ุนายน ๒๕๖๗ ณ  
ห้องวิทยวิภาส ๑ อาคารวิทยาวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทางที่ประชุมได้ขอความอนุเคราะห์นำโลโก้
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ การเดินทางโดยรถตู้คณะวิทยาศาสตร์ 
  ๑.๑.๓ กองอาคารสถานที่ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ เก็บสถิติการคาดเข็มคลัดของผู้ขับขี่รถยนต์ภายในมหาวิทยาลัย
พะเยา พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ขับขี่รถยต์โดยคาดเข็มคลัด ร้อยละ ๓๕ คณะวิทยาศาสตร์จึงขอประชาสัมพันธ์เรื ่อง
การคาดเข็มคลัดในขณะขับขี่รถยนต์ภายในมหาวิทยาลัยให้ถูกตามหลักจราจร 
  ๑.๑.๔ การตีพิมพ์ SDG ที่ตีพิมพ์จำนวนมากคือด้านสุขภาพ แต่อ้างอิงน้อย การตีพิมพ์ด้านระบบนิเวศน้อยแต่อ้างอิงมาก 
การตีพิมพ์จะส่งผลต่อ SDG ดังนั ้น เวลาตีพิมพ์ให้ระบุ SDG ด้วย ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังหลักสูตร ส่งผลต่อคณะและ
มหาวิทยาลัย 
   
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ระเบียบวาระที่  ๑.๒... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑.๒      เรื่อง แจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายเลขานุการ 
  ๑.๒.๑  สรุปค่าใช้จ่ายน้ำมันรถตู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ คณะได้จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายน้ำมันรถตู้ 
จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ จำนวนที่ใช้ ๑,๑๐๐ บาท รวมค่าใช้จ่ายเดือนตุลาคมถึงเดือน
มีนาคม ๒๕๖๗  รวมเป็นเงินทั้งสิ ้น ๘,๔๓๐ บาท เงินคงเหลือ จำนวน ๔๑,๕๗๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม    
  ๑.๒.๒  สรุปรายงานการถ่ายเอกสาร (ร้านคุณเรวัติ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ คณะได้จัดสรรงบประมาณ 
ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท บาท เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวนที่ใช้ ๓,๔๐๗ บาท รวมค่าใช้จ่ายเดือนตุลาคมถึง
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๘๓.๐๐ บาท เงินคงเหลือ จำนวน ๓๔,๙๑๗.๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม  
   ๑.๒.๓  สรุปรายงานวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คงเหลือจำนวน ๖๗ 
รายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

๑.๒.๔ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ งบประมาณที่ใช้ใน
การบริหารจัดการทั้งหมด มีดังนี้ งบประมาณรายได้ จำนวน ๖,๑๙๓,๘๐๐ บาท งบประมาณรายได้งบผลิตแพทย์เพิ่ม ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ และปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๗๙๙.๔๐๓.๗๖ บาท งบประมาณโครงการบูรณาการยุทธศาสตร์
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา (Super KPI) จำนวน ๓๗๕,๐๐๐ บาท งบประมาณพิเศษ/เหลือจ่าย/สมทบ/เพ่ิมเติม(เงิน
สะสม) งบส่วนงานบริหาร จำนวน ๑๐,๙๘๓,๐๐๐ บาท รวมรายรับทั้งหมดจำนวน ๑๘,๓๕๑,๒๐๓.๗๖ บาท รวมค่าใช้จ่าย
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๓,๗๔๑,๕๗๘.๒๕ บาท งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น จำนวน ๑๕,๑๖๖,๔๔๕.๕๑ บาท คิด
เป็นร้อยละ ๒๐.๓๙ แผนการปรับปรุงอาคาร มีดังนี้ สร้างห้อง Co-working space อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างห้อง 
เพื่อห้อง Studio ปรับปรุงป้ายและที่บังแดด และอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของการขอใช้
เงินสะสม ส่วนของอาคารสงวนเสริมศรี  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๑.๒.๕  รายงานค่าปรับวัสดุอุปกรณ์เสียหายและค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ มอบหมายให้นักวิชาการเงินและบัญชี สรุปเพื่อรายงานสถานะ
การเงินรายรับของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ค่าปรับวัสดุอุปกรณ์เสียหาย จำนวนเงิน ๘๗,๐๑๔.๘๓ 
บาท และค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน ๑๔๕,๖๓๐.๑๐ บาท คงเหลือเงิน จำนวนเงิน ๒๓๒,๖๔๓.๘๓ บาท 
ทั้งนี้คณะได้ขอใช้งบประมาณเงินสะสมค่าปรับวัสดุอุปกรณ์เสียหายและค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์  นำมาจัดตั้ง
งบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๓๖,๐๐๐ บาท จะขอนำเงินไปซ่อมกล้องจุลทรรศน์ และซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
อยากให้หลักสูตรมีส่วนในการพิจารณาการใช้จ่ายเงิน ให้มีการหารือกนและจำนวนเงินคงเหลือจัดตั้งศูนย์ออกกำลังกาย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นำเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนเงิน ๓๔๒,๑๐๑.๑๓ บาท และในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอใช้เงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง จำนวนเงิน ๙๓,๕๗๑.๕๐ บาท คงเหลือเงินจำนวน ๒๔๘,๕๒๙.๖๓ บาท 
เงินโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDIPML2022 นำเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจำนวนเงิน ๔,๒๘๐ บาท 
นำส่งกองคลังเรียบร้อยแล้ว และเป็นเงินรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๙,๗๘๕ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม ขอรายชื่อคณะกรรมการจากหลักสูตร วทบ.ฟิสิกส์ และขอความอนุเคราะห์อาจารย์ร่วมเป็นกรรมการ 

๑.๒.๕  รายงาน.... 

๑.๒.๑๒  รายงาน.... 
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๑.๒.๖ รายงานการติดตามการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะวิทยาศาสตร์ได้มอบหมายให้
หัวหน้าสำนักงานคณะ ติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ โดยมีรายการดังนี้ งบประมาณรายได้ ได้รับ
งบประมาณ ๑,๒๒๓,๒๙๖ บาท มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน ๒๙ รายการ ใช้เงินไป ๖๔๐,๓๔๗.๒๕ บาท คงเหลือเงิน 
๕๘๒,๙๔๘.๗๕ บาท งบประมาณพิเศษ/เหลือจ่าย/สมทบ/เพิ่มเติม(เงินสะสม) งบส่วนงานบริหาร จำนวน ๑๐,๙๘๓,๐๐๐ 
บาท โดยวิธีประกวดราคา ใช้เงินไป ๑,๒๗๒,๔๕๐ บาท คงเหลือเงิน ๗๒๗,๕๕๐ บาท งบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพ่ิม 
ได้รับงบประมาณ ๗๙๙,๔๐๓.๗๖ บาท ใช้เงินไป ๔๗๙,๗๓๔ บาท คงเหลือเงิน ๓๑๙,๖๙๙.๗๖ บาท ให้มกีารรายงานการใช้
เงินสะสมว่าถึงขั้นตอนไหนแล้ว รวมทั้งการก่อสร้าง การปรับปรุง ให้รายงานความก้าวหน้าทุกครั้ง เช่น การออกแบบ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   
  ๑.๒.๗ โครงการที่ดำเนินโครงการในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
  ๑.๒.๘  โครงการที่ต้องขออนุมัติดำเนินโครงการในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๘ โครงการ ขอให้หัวหน้าโครงการ
เร่งรัดการขออนุมัติดำเนินโครงการตามแผนที่วางไว้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
  ๑.๒.๙ สรุปผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ฐานข้อมูล SCOPUS/WOS ประจำปี ๒๕๖๗ ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๗ ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๕๖ เรื่อง โดยแบ่งตามคุณภาพวารสาร ดังนี้ Q๑ จำนวน 
๑๘ เรื่อง Q๒ จำนวน ๑๙ เรื่อง Q๓ จำนวน ๑๓ เรื่อง และ Q๔ จำนวน ๖ เรื่อง อ้างอิงจากฐานข้อมูล Google Scholar 
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ  

๑.๒.๑๐ สรุปผลงานวิจ ัยที ่ต ีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ฐานข้อมูล SCOPUS/WOS (SUPER KPI) ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๗ ข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓๘ เรื่อง ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ  
 ๑.๒.๑๑ สรุปรายละเอียดเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๑๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีผู้นำเสนอจำนวน ๓๔ คน คณะกรรมการจำนวน ๒๔ คน 
รวมทั้งหมด ๕๘ คน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดจำนวนเงิน ๑๙๔,๖๓๐ บาท   

๑.๒.๑๒  รายงานการดำเนินการวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๒๑ ท่าน บุคลากรสามารถเข้าตรวจสอบ
รายละเอียดได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

๑.๒.๑๓  รายงานงบประมาณบัณฑิตศึกษา จำนวน ๘ หลักสูตร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 

๑.๒.๑๔ สถานะการนำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรปรับปรุง-ใหม่ จำนวน ๔ หลักสูตร รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม จากการเข้าร่วมพูดคุยกับบริษัทมูราตะ จะมีการผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกอีก ๔ โรงงาน 
จึงมีความต้องการนักวิทยาศาสตร์มาดูโรงงานเกี่ยวกับพอลิเมอร์ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของโรงงาน คณะควรมีแนวทาง
ในการเข้าไปปรึกษาหารือ และจัดทำความร่วมมือ MOU เพ่ือต่อยอดไปสู่การเปิดหลักสูตร ปริญญาโท และปริญญาเอกต่อไป  

 

๑.๒.๑๕  ประกาศ.... 
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๑.๒.๑๕  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

๑.๒.๑๖  การรับรองคุณวุฒิหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์แลการจัดการข้อมูล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ จาก
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๑.๒.๑๗  แผนการศึกษา จำนวนเป้ารับนิสิต และการอบรมอาจารย์นิเทศนิสิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๘ อาจารย์นิเทศที่จะสะสมไปจะเกิน จึงได้หารือกับหลักสูตรแล้วได้นำเสนอออกมา
เป็นกร๊าฟ และภายใน ๕ ปี จะสามารถปรับอาจารย์นิเทศ ทั้งนี้ให้คุยกันระหว่าง ๒ คณะ ว่าวิทยาลัยการศึกษาจะมีแนวทาง
ในการช่วยเหลือคณะวิทยาศาสตร์อะไรบ้าง และเป็นลายลักอักษร ไม่ใช่ว่าเราจะต้องปรับลดยอดจำนวนรับเข้า รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้คณบดีจะขอหารือร่วมกับวิทยาลัยการศึกษา และต้องคุยกันบ่อยๆ อาจารย์
ผู้สอนทุกคนต้องผ่านการขอ UPPSF ระดับ ๒ แล้วให้รับอาจารย์เพิ่มในฝั่งวิทยาลัยการศึกษา อบรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หลักสูตรละ ๓ ท่าน เข้าร่วมการอบรมด้วย หนังสือมาบ่ายนี้ ทั้งนี้ผู้สนในหลักสูตรมีความประสงค์จะเข้าร่วมอบรม
ได้ ส่วนอาจารย์นิเทศจะต้องผ่านการอบรมในเดือนพฤษภาคม  

๑.๒.๑๘ สรุปความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ คณะมอบหมายให้ 
หน่วยบุคลากร รายงานความก้าวหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ 
เพื่อรายงานความก้าวหน้าขั้นตอนการขอตำแหน่งในการดำเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ ท่าน รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   

๑.๒.๑๙ สรุปความก้าวหน้าการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ คณะมอบหมาย
ให้หน่วยบุคลากรรายงานความก้าวหน้าการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ ้น ระดับชำนาญการ ของพนักงานสายสนับสนุนคณะ
วิทยาศาสตร์ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพ่ือรายงานความก้าวหน้าขั้นตอนการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในการดำเนินการของคณะ
วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ ท่าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม     

๑.๒.๒๐ รายชื ่อนิส ิตเข้าร ่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ “ ค่ายพลเมืองสากล ครั ้งที ่ ๒ SCIMSU Global 
Citizenship Camp 2024  

มีรายชื่อดังนี้   
๑. นางสาวปภาวรินทร์ เพ็ชรกลัต รหัสนิสิต ๖๖๐๘๓๐๔๗ หลักสูตร วท.บ.เคมี 
๒. นายธนภูมิ ไชยา รหัสนิสิต ๖๔๐๘๑๒๕๖ หลักสูตร วท.บ.ชีววิทยา 
๓. นางสาวจิรนันท์ ไพรเถื่อน รหัสนิสิต ๖๔๐๘๒๑๒๓ หลักสูตร วท.บ.ชีววิทยา 
๔. นายกาจกิจ สงสุวรรณ์ รหัสนิสิต ๖๔๒๐๒๖๖๖ หลักสูตร วท.บ.เคมี และ กศบ.บ. 
ให้ทุนค่าลงทะเบียน ๑,๘๐๐ บาท ค่าเดินทาง ๓๒๐๒ บาท 
ทั้งนี้หากมีการแข่งขนวิทยาลัยการศึกษา สามารถส่งนิสิตเข้าร่วมได้ แต่กรณีที่ พัฒนาศักยภาพนิสิตไม่สามารถ

สนับสนุนโครงการได ้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม     
 

๑.๒.๒๒ สรุปกิจกรรม.... 
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๑.๒.๒๑ โครงการค่ายพลเมืองสากล ครั ้งที ่ ๒ SCIMSU Global Citizenship Camp 2024 #2 จัดโดยคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำค่ายภาษาเพื่อเป็นการพลเมืองสากล เรียนรู้โลกกว้าง 
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ผ่านการสื่อสารภาษาอังกฤษ เปิดประสบการณ์ใหม่ เปิดโลกให้กว้าง เพื่อโอกาสที่มากข้ึน ระยะเวลา
ในการดำเนินโครงการ วันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรม Wishing Tree Khon Resort จังหวัดขอนแก่น โดยคณะ
วิทยาศาสตร์ได้มีการประชาสัมพันธ์และมีการคัดเลือกนิสิตโดยผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการกิจการนิสิตเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน ๔ ท่าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม     

๑.๒.๒๒ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการการเรียน
การสอนและการวิจัย เพื่อใช้ในการวางแผนและเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ณ จังหวัดระยอง มี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๔๕ คน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

๑.๒.๒๓ รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายบริการวิชาการเชิงพื้นที่/รับใช้สังคม  การทำค่ายวิทยาศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้แจ้งการบริการวิชาการโรงเรียน (ค่าบริการ กิจกรรม รูปแบบประชาสัมพันธ์) การจัดทำค่าย
วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๓๕๖๗ และการบริการบุคลาภายนอก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม ทั้งนี้มข้ีอเสนอแนะดังนี้ 

- ให้มีการทบทวนการปรับเกณฑ์ค่าใช้จ่าย โดยสอบถามไปยังโรงเรียนที่เคยเข้ามารับการอบรมว่าค่าลงทะเบียนมี
ความพึงพอใจหรือไม่ ทางอีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์ เพื่อนำมาตั้งอัตราค่าบริการวิชาการ ที่ประชุมได้เสนอให้ใช้อัตรา
ค่าบริการในครั้งแรก โดยให้พิจารณาถึงความคุ้มค่า และประสบการณ์ที่จะให้เขาได้รับเพิ่ม พาทัวร์นอกห้องปฏิบัติการ ให้มี
ความประทับใจ ทั้งนี้หากหากทางโรงเรียนจัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ลดหย่อนค่าใช้จ่าย ให้ผู้บริหารพิจารณาเป็นราย
กรณีไป 

- ขอให้หลักสูตรพิจารณาหัวข้ออบรมปฏิบัติการทีไ่ม่ถูกเลือก ว่าจะมีหัวข้ออะไรมาเพ่ิมเติม 
- เน้นการประชาสัมพันธ์ ควรถ่ายเป็นวิดีโอ คลิปสั้นๆ เช่น Tiktok จากการเข้าทำปฏิบัติการ โดยเริ่มจากโรงเรียนที่

กำลังจะเข้ามาทำกิจกรรม 
- ให้นำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการของทุกฝ่าย ขึน้เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์  และแจ้งประธานหลักสูตรได้รับทราบ  
 
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ   
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒     เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑   พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗  
วันศุกร์ที่ ๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗  
สรุปเรื่อง   
 ตามที่ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๑ เดือนมีนาคม 
๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ๑ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม  
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๑ เดือน
มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.แล ้วม ีมต ิร ับรองรายงานการประชุม และให ้คณะกรรมการตรวจรายละเอียด 
ความถูกต้องการสะกดคำถูกและคำผิด หากพบโปรดแจ้ง นางภัทรภรณ์ ผลดี เพ่ือดำเนินการต่อไป    
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่อง  สืบเนื่อง 
        -ไม่มี-  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔      เรื่อง   เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่      ๔.๑    เรื่อง  รายงานรายงานผลการดำเนินงานตามตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗) 
สรุปเรื่อง  
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดทำรายงานรายงานผลการดำเนินงานตามตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗) นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ พิจารณาเห็นชอบรายงานรายงานผลการ
ดำเนินงานตามตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – 
มีนาคม ๒๕๖๗)  ผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ 
เดือน มีผลการประเมินรวม ร้อยละ ๓๕.๐๘ โดยแผนงานโครงการด้านการจัดการเรียนการสอน มีผลประเมินความสำเร็จร้อยละ 
๕๐ แผนงานด้านคุณภาพนิสิต มีผลประเมินความสำเร็จร้อยละ ๔๖.๑๕ แผนงานโครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่

ประโยชน์เชิงพาณิชย์.... 
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ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มีผลประเมินความสำเร็จร้อยละ ๕๐ แผนงานโครงการด้านการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน มีผลประเมินความสำเร็จร้อยละ ๐ แผนงานโครงการด้านการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ มีผลประเมินความสำเร็จร้อยละ ๐ และแผนงานโครงการการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล มีผลประเมินความสำเร็จร้อยละ ๒๑.๐๕ 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และมอบให้งานแผนงานจัดส่งไปยังกองแผนงานต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่   ๔.๒   เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร วท.ม.(เคมีประยุกต์) หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สรุปเรื่อง   
 ตามที่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มีความประสงค์เพิ ่มอาจารย์ ประจำ
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อสามารถรองรับความ
ต้องการของนิสิต นั้น 
 
ข้อเสนอโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร วท.ม.(เคมีประยุกต์) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยขออนุมัติเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 ๑. ปรับตำแหน่งทางวิชาการ 
      ๑.๑. จาก ดร.ชัยพัฒน์ ลาพินี เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ชัยพัฒน์ ลาพินี 
  ๑.๒. จาก ดร.นฤมล เสทธยะ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล เสทธยะ 
 ๒. เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร 
  ๒.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนาพร โชคชัยสิริ  
  ๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสกุล แก่นเรณู  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่   ๔.๓   เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์การออกกำลัง
กายและการกีฬา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สรุปเรื่อง   
 ตามที่ หลักสูตรัวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการก็ฬา เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร. มณินทร รักษ์บำรุง ไปประจำหลักสูตรการศึกษาบัณทิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาพลศึกษา 

ข้อเสนอโปรด   .... 
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ข้อเสนอโปรดพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๓ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณินทร รักษ์บำรุง เป็น ดร.พัชรินทร์  ตั้งชัยสุริยา 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๔.๔   เรื่อง โครงการยกย่องเกียรติคุณอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่น ในการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" 
รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี ๒๕๖๗ 
สรุปเรื่อง  

ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณอาจารย์
ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่น ในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือ
รับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี ๒๕๖๗ หมดเขตภายใน
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์เพื่อเข้าร่วมโครงการ
ยกย่องเกียรติคุณอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่น ในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม
ประจำปี ๒๕๖๗ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอชื่อ ดร.พัทธวรรณ ละโป้  
 
ระเบียบวาระที่  ๔.๕   เรื่อง ขออนุมัติลาออกจากประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
และกีฬา 
สรุปเรื่อง  

ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ตามประดิษฐ์ ได้ขออนุมัติลาออกจากตำแหน่งประธานหลักสูตรหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ตามบันทึกข้อความที่ อว ๗๓๒๑.๐๑/๐๒๐๘ ลงวันที่  
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่องขออนุมัติลาออกจากประธานหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การออก
กำลังกายและการกีฬา ในที่ประชุมมีมติเสนอชื่อ ดร.พัทธวรรณ ละโป้  ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ต่ังแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป 

ข้อเสนอเพื่อ   .... 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณา เห็นชอบการแต่งตั้ง  
ดร.พัทธวรรณ ละโป้ ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 
ต่ังแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  
 
ระเบียบวาระที่  ๔.๖   เรื่อง การพิจารณารับรองผลงานวิชาการ (ก.พ.ต.๐๑) ของ นางสาวกันตา แสงวิจิตร ตำแหน่ง นักวิจัย 
ระดับปฏิบัติการ  เพื่อขอแต่งตั้งเป็น ผู้ชำนาญการ  
สรุปเรื่อง  

ตามที่ นางสาวกันตา แสงวิจิตร ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปฏิบัติการ ขอยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณารับรอง
ผลงานวิชาการ ที่ใช้ในการกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ก.พ.ต.๐๑) เพื่อขอแต่งตั้งเป็น 
ผู้ชำนาญการ นั้น 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือพิจารณารับรองเห็นชอบการขอยื่น
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณารับรองผลงานวิชาการ ที่ใช้ในการกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน (ก.พ.ต.๐๑) เพ่ือขอแต่งตั้งเป็น ผู้ชำนาญการ ต่อไป 
 
มติ ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  
 
ระเบียบวาระที่  ๔.๗  เรื่อง ขออัตรากำลังทดแทนตำแหน่ง อาจารย์ สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการก็ฬา 
สรุปเรื่อง  

ตามท่ี อาจารย์ สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการก็ฬา
ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์
การออกกำลังกายและการก็ฬา เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีจำนวนอาจารย์ที่เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอน นั้น  

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณาอัตรากำลังทดแทน
ตำแหน่ง อาจารย์ สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา 

มต ิ ที่ประชุม.... 
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มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบให้หลักสูตรจัดทำบันทึกข้อความขอกรอบอัตราทดแทนและให้งานบุคลากรจัดทำ
หนังสือไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่  ๔.๘  เรื่อง ขอจัดหลักสูตรคู่ขนาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและ 
การก็ฬา และประกาศนียบัตรพยาบาล 
สรุปเรื่อง  

ตามที่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการก็ฬา  มีความประสงค์หารือการ
จัดทำหลักสูตรระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาลเพ่ือเพ่ิมทางเลือกทางการศึกษา นั้น 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณาการจัดหลักสูตรคู่ขนาน 
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา และประกาศนียบัตรพยาบาล 
 

มติ ทีป่ระชุมมีมต ิให้ประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรร่วมกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์  
 
ระเบียบวาระที่  ๔.๗  เรื่อง การลงชื่อปฏิบัติงาน 
สรุปเรื่อง  

ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการหารือเรื่อง การลงชื่อปฏิบัติงาน นั้น  
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือพิจารณาการลงชื่อปฏิบัติงาน 
 
มติ ให้มีการจัดทำร่างแนวปฏิบัติการเข้าปฏิบัติงาน เข้า-ออก งาน แล้วนำมาหารือในครั้งถัดไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕       เรื่อง  อ่ืนๆ 

๕.๑  รวบรวมข้อมูล IDP ได้ทำหนังสือขอความต้องการในการพัฒนาบุคลากรไปยังมหาวิทยาลัยพะเยา เราสามารถ
นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและจัดทำโครงการใน
แผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ต่อไป  

 

๕.๒  หารอืเรื่อง.... 
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๕.๒  หารือเรื่องการอัตราทดแทนของบุคลากรของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยาในการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การจัดการเรียนการสอน ๘๐ : ๒๐ หลักสูตร วทบ.คณิตศาสตร์ จะต้องไปสอนให้กับ
โรงเรียนสาธิตทุกเทอม ส่วน ๒๐ : ๘๐ จะขึ้นมาสอนได้ต่อเมื่อจะมีการยื่นขอตำแหน่งเท่านั้น จึงขอให้นำเรื ่องเข้าไป
ปรึกษาหารอืด้วย 

๕.๓  การลา ในหนังสือมอบหมายงาน  ให้ยกเลิก แล้วให้สร้างเส้นทางจากงานบุคลากรให้ประธานหลักสูตรรับทราบ
แล้วส่งต่อไปยังรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทั้งนี้อ.เม่นจะไปคุยกับน้องขวัญ ลองใช้ระบบ โดยผู้ใช้ระบบเป็น อ.ตูน คุยกันในสภา
กาแฟ แล้วนำเข้าที่ประชุมสภากาแฟ 

๕.๔  นิสิตหายไม่มาเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถแจ้งมายังคณะ ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการสร้างระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

๕.๕  จัดโครงการสืบสานประเพณีรพน้ำดำหัว วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. และมีการเล่นดนตรี
พ้ืนเมือง ของมหาวิทยาลัยจะมีการแข่งลาบ 

๕.๖  ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์มีชั่วโมงในการพัฒนาตนเองเพ่ือ
เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึน้ ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) โดยช่วงเวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 
และช่วงเวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น.  

๕.๗ โครงการ BMI เริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ทุกวันอังคารกับวันพฤหัสบดี โดยมี
กิจกรรมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ โยคะ และการยึดออกกำลังกาย ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
และการกีฬา อีกทั้งสามารถออกกำลังกายได้ตามคลิหวีดิโอ สามารถออกกำลังกายได้ที่บ้าน รวมถึงการเก็บระยะทางวิ่ง
ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร เพื่อชิงเสื้อที่ระลึก ประเภททีมและประเภทบุคคล โดยมีรางวัลให้กับบุคลากรที่มีการเก็บระยะทาง
ในการวิ่งมากที่สุด และมีมวลกล้าวเนื้อมากท่ีสุด ทั้งชายและหญิง  

๕.๘  การดำเนินการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และองค์การบริหารจังหวัดพะเยา  
สืบเนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์เข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ รวมถึงการสร้างความร่วมมือ
ในการพิจารณาเครือข่ายทางด้านวิทยาศาสตร์ การดำเนินการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และ
องค์การบริหารจังหวัดพะเยา (อบจ.) เพื่อนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงและพัฒนาดำเนินการ โดยคณะวิทยาศาสตร์ 
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา และได้เข้าพบปรึกษาหารือร่วมกับ องค์การบริหารจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ ๖ 
มีนาคม ๒๕๖๗ มีรายละเอียดดังนี้ 

- คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (เพิ่มเติม) สนับสนุนสถานที่ออกกำลังกาย อาจจะให้
นิสิตเข้ามาช่วยเป็น Trainer  

- ส่งเสริมด้านอาชีพในชุมชนรอบกว๊าน นำร่องโดยโครงการของผ้ามัดย้อม 
- สถานที่ออกกำลังกาย สามารถจัดภายในมหาวิทยาลัยได้ แต่ถ้าจัดนอกพ้ืนที่มหาวิทยาลัยจะต้องดูความเหมาะสม

กับพ้ืนที่ที่จะจัดกิจกรรม และทางมหาวิทยาลัยพร้อมดำเนินจัดกิจกรรมได้ 
- มหาวิทยาลัยพะเยา จะต้องติดต่อขอรูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการดูดาว สิ่งแวดล้อม 
การประชาสัมพันธ์ จากทางองค์การบริหารจังหวัดพะเยา  






